

เคล็ดลับสำหรับพ่อแม่

บทนำ

เด็กเล็กมีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่แล้ว

เด็กจะใช้สัญชาตญาณในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาผ่าน การทำกิจกรรมและจากภาษาของผู้ใหญ่ในกิจกรรมต่างๆ

ผู้ปกครองสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของลูก' ได้จาก British Council Booklet ในเว็บไซต์ LearnEnglish Kids

วางแผนช่วงเวลาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ลูกได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือในวันธรรมดา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 20 นาที หรือตามระดับความสามารถที่ลูกจะจดจ่อกับการเรียนรู้ได้

ตารางเรียนที่วางนี้จะช่วยลูกในการทบทวนและสอนสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆ กัน

เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเวลาสั้น ๆ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษลักษณะนี้สามารถทำได้ในทุกที่ เช่น ในรถยนต์ เวลาอาบน้ำ

ตอนรอคิวในซูเปอร์มาร์เก็ตและสามารถทำได้ทุก เวลาเช่นกัน

โดยควรดูความพร้อมของอารมณ์ในการเรียนรู้และสถานการณ์พิเศษเป็นหลัก เมื่อระดับภาษาอังกฤษของลูกดีขึ้นเป็นลำดับ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบสั้นๆ ก็จะมีได้บ่อยขึ้น และเมื่อเด็กสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ผู้ปกครองสามารถนำประโยคภาษาอังกฤษมาสอดแทรกบทสนทนาในชีวิตประจำวันกับลูกได้

การวางแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โปรแกรมการเรียนรู้ควรมีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมือนเดิมในแต่ละครั้ง เพราะการที่เด็กรู้

โปรแกรมพื้นฐาน • เตรียมความพร้อม – ให้เริ่มด้วยเพลง เพราะทำนองจะสร้างความคุ้นเคยในเรื่องเสียงและแยกแยะเสียงใน

ภาษาอังกฤษก่อน • การแนะนำคำศัพท์ใหม่ – ทบทวนคำศัพท์เก่าและแนะนำคำศัพท์ใหม่ • กิจกรรม – เกม งานฝีมือ และกิจกรรม

ครอบครัว • ปิดท้ายด้วยการอ่านหนังสือร่วมกัน • กิจกรรมติดตามผล – เช่นการเพิ่มไชนवादเขียนในมุมภาษาอังกฤษ •

กิจกรรมที่มีส่วน ร่วมกันในครอบครัว – การโชว์ผลงาน การร้องเพลงร่วมกัน เล่นเกมด้วยกัน

การแนะนำสื่อการสอนหรือเกมใหม่ๆ

การใช้สื่อการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถทำมันให้มีชีวิตได้หรือเปล่า

ผู้ปกครองควรปรับเปลี่ยนการเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจของลูกคุณ เพราะจะส่งผลโดยตรงกับการเรียนรู้

สื่อการสอนที่ทำเองที่บ้านมักให้ประโยชน์สูงสุด เพราะมันทำขึ้นจากความต้องการของเด็กๆ โดยเฉพาะช่วงแรกของวัยเด็ก การสร้าง

สื่อหรืออุปกรณ์ ประกอบการสอนด้วยกันที่บ้านสามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นต่างๆ หรือเสริมสร้างความรู้สึกรู้สึกการทำสิ่งต่างให้สำเร็จกับลูกได้

การจดบันทึกขณะเรียน

จะช่วยให้คุณทราบว่ากิจกรรมที่ทำไปแล้วมีอะไรบ้างและช่วยให้คุณสามารถวางแผนพร้อมทั้งประเมินสิ่งที่ทำไปได้ อีกด้วย

ทำให้การสอนดำเนินต่อไป ถ้าลูกของคุณบอกว่า ‘เรื่องนี้ยากไป ไม่อยากเรียนแล้ว’

คุณพ่อคุณแม่อย่าตามใจและเปลี่ยนมาพูดภาษาแม่ของตัวเอง แต่ค่อยๆ เปลี่ยนวิธีการสอนให้ง่ายและให้สนุกในแบบที่พวกเขาเด็กๆ ชอบอย่างง่ายๆ หรือปล่อยให้พวกเขาเป็นผู้ชนะหากต้อง เล่นเกมด้วยกัน

การทำให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีขณะเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด และค่อยพูดคุยกับพวกเขาที่หลังว่าสิ่งไหนในบทเรียนที่คิดว่ายากไป และนำมาปรับเปลี่ยนในการเรียนครั้งต่อไป เช่น จำนวนสื่อการเรียนการสอน และวิธีการนำเสนอ ในตอนนี้ก็อาจจะต้องปรับวิธีการสอนให้ง่ายขึ้นเพื่อเรียกความมั่นใจของลูกกลับคืนมา

มุมภาษาอังกฤษ หรือโต๊ะภาษาอังกฤษ

มุมภาษาอังกฤษหรือโต๊ะภาษาอังกฤษในบ้านจะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เราจะรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเอาไว้ อาทิ เกม ชิ้นวางสมุดภาพ การติดรูปภาพที่แสดงถึงวัฒนธรรมแบบอังกฤษหรือสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่น ธงชาติ เป็นต้น การติดภาพวาดหรือสมุดภาพที่ทำเองไว้ด้วย

แนวความคิดในการทำกิจกรรมในการเรียนภาษาอังกฤษ

ลองทำงานฝีมือดูสิ!

งานฝีมือพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากถ้าเรารู้จุดประสงค์ว่าจะทำเพื่ออะไร

- **การทำการ์ดเพื่อฉลองวันเกิดหรือวันพิเศษอื่นๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัว**
การฉลองวันเกิดและกิจกรรมครอบครัวเป็น โอกาสที่ดีที่จะให้เด็กเล่นเกมกับเพื่อนๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน
- **การปะติดภาพต่างๆ** ลองให้ลูกตัดรูปภาพจากหนังสืออื่นๆ และกำหนดหัวข้อได้ เช่น ‘ห้าสิ่งที่เป็นสิ่งน้ำเงิน’ ‘ฉันอยากไปเที่ยว วันหยุดที่ไหน’ หรือ ‘ฉันอยากได้อะไรในวันเกิด’ หรือจะเป็นเรื่องกีฬาหรือดินฟ้าอากาศก็ได้ หรือให้ลูกลองวาดภาพตัวเองหรือ สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ลงไปในภาพด้วยก็ได้
- **การเล่นหุ่นละคร** การใช้หุ่นละครในการเล่าเรื่องเป็นวิธีที่ดีหากลูกของคุณอายุที่จะพูดภาษาอังกฤษ ลองทำหุ่นแบบง่ายๆ โดยใช้กระดาษมาตัดเป็นรูปวงรีแล้วนำมาติดกับไม้และทำให้เจ้าหุ่นนั้นดูมีชีวิต เช่น ‘สวัสดี...เราชื่อ.....เราอายุ 6 ขวบ’ เป็นต้น และต่อไปสามารถทำเป็นการแสดงหุ่นได้เลยทีเดียว